

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

ผศ.ดร.นพ.ภูติภ เตชาดิวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของ อปท. กับการจัดการระบบสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในเวทีสัมมนาเชิงวิชาการหลักสูตร “ภาวะผู้นำ การปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 33” ตอน “ผู้นำท้องถิ่นไทยกับการเตรียมความพร้อมในยุค Thailand 4.0”



ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีภาวะผู้นำและทักษะการจัดการ การปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็ง สามารถสนับสนุนให้เกิดการจัดการระบบสุขภาพของพื้นที่ของตนเองให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และรองรับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารงานท้องถิ่นในยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสามารถปรับตัวให้เท่าทันถึงสภาพ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีสุขภาพที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก โดยนับว่าเป็นการสอดคล้องตามนโยบายภาครัฐทั้งแผนพัฒนาฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านนวัตกรรม คือ

ยุคอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตที่เรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัด หัวหน้าฝ่ายบริหาร เลขานุการ ที่ปรึกษานายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่สนใจด้านการปกครองท้องถิ่น จำนวนกว่า 60 คนเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างเต็มที่ในการบรรยายครั้งนี้



“นับว่าเป็นการสอดคล้องตามนโยบายภาครัฐทั้งแผนพัฒนาฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านนวัตกรรม คือ ยุคอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตที่เรียกว่าไทยแลนด์ 4.0”